

## **Thư tòa soạn**

Bạn đọc và cộng tác viên quý mến!

Một mùa xuân mới lại về trên quê hương Việt Nam đổi mới - xuân Kỷ Sửu 2009. Đối với Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo đây là mùa xuân thứ 10. Nói chính xác hơn, năm 2009, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo sẽ kỉ niệm 10 năm ngày ra số đầu tiên (8/1999-8/2009). 10 năm tuổi đời chưa phải là nhiều, song đối với Ban Biên tập của Tạp chí, đây là cả một chặng đường phấn đấu, trăn trở và tìm tòi bước đi cho một tạp chí chuyên ngành khoa học còn mới mẻ ở nước ta. Ra đời trong không khí của đường lối Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, lớn lên trong chặng đường 20 Đổi mới của Đất nước, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo đã góp phần thực hiện đường lối Đổi mới đó trong một lĩnh vực đặc thù và nhạy cảm – lĩnh vực tôn giáo. Từ bước đi chập chững buổi ban đầu, đến nay, Tạp chí đã có những bước tiến vượt bậc, chững chạc bước vào “làng tạp chí khoa học” của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam nói riêng và của cả nước nói chung. Từ chỗ 3 tháng một kì, tiến đến 2 tháng 1 kì và đến nay tạp chí đã ra đều kì hằng tháng với ấn bản tiếng Việt và 3 tháng một kì với ấn bản tiếng Anh. Bên cạnh đó, một phiên bản điện tử với địa chỉ: <http://www.vjol.info> do tổ chức INASP (Vương quốc Anh giúp đỡ) cũng đã chính thức phục vụ bạn đọc với cả ấn bản tiếng Việt và ấn bản tiếng Anh. Như vậy, đến nay Tạp chí không chỉ phục vụ bạn đọc trong nước, mà còn đến với bạn bè quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài qua các ấn bản in và qua phiên bản điện tử. Ngoài các cộng tác viên là các nhà nghiên cứu trong nước, Tạp chí cũng đã đăng tải nhiều bài nghiên cứu của các học giả nước ngoài. Chính vì vậy, nội dung Tạp chí ngày càng phong phú và hấp dẫn. Nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đến nay vẫn gửi thư tới tòa soạn đặt mua những số đầu tiên để có được một sưu tập trọn bộ Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo. Nói lên điều đó, Ban Biên tập Tạp chí nhận thấy trách nhiệm của mình trong chặng đường tiếp theo còn nặng nề hơn để vươn tới mục tiêu làm sao để Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo luôn là người bạn thân thiết của các cộng tác viên và bạn đọc trong nước và quốc tế.

Nhân dịp năm mới 2009 và xuân Kỷ Sửu, Ban Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo xin gửi lời tri ân đến bạn đọc và cộng tác viên gần xa và mong muốn rằng bạn đọc tiếp tục cổ vũ Tạp chí, cộng tác viên tiếp tục gửi bài viết, ý kiến đóng góp chân tình để nội dung tạp chí ngày càng tốt hơn, thiết thực kỉ niệm 10 năm ngày Tạp chí ra số đầu tiên. Ban Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo cũng xin cảm ơn lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị hợp tác đã có những hỗ trợ về vật chất, những chỉ dẫn về chuyên môn và sự động viên, khích lệ để Tạp chí tiếp tục tiến bước trong tiến trình đổi mới của Đất nước. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo cũng xin cảm ơn tổ chức INASP của Vương quốc Anh, đặc biệt là bà Sioux Cumming đã giúp chúng tôi có được trang điện tử trên Tạp chí Khoa học trực tuyến của Việt Nam.

Chúng tôi hi vọng, với sự yêu quý của bạn đọc, sự cộng tác nhiệt tình và có hiệu quả của cộng tác viên, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo sẽ luôn phấn đấu là một trong số những tạp chí khoa học có uy tín trong làng tạp chí khoa học của nước ta.

Kính chúc bạn đọc và cộng tác viên một năm mới An khang, Thịnh vượng!

**BAN BIÊN TẬP  
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO**